

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๓๔๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๗๐%) ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินที่ควรจะได้รับ จำนวน ๑ ชุด

๓. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๗๐%) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ จะจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาเท่านั้น ของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนใหม่ในชั้นอนุบาล ๑ ชั้นอนุบาล ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้จำนวนนักเรียนชั้นเดิมก่อนสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรให้ตามงบประมาณคงเหลือ และจะจัดสรรให้ครบตามจำนวนนักเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียน ให้โรงเรียนยืมเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

สำหรับบัญชีจัดสรร สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน <http://bopp.go.th> และจะโอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป กรณีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการหักลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (๓๐%) โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้นเคลื่อน มีจำนวนนักเรียนเป็นศูนย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕